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หมอต้นไม…้เมตตาธรรมค ้าจุนโลกสีเขียว 

เรื่องโดย วันดี สันติวุฒิเมธี 
06 ธ.ค. 2017 
เมื่อเอ่ยถึงอาชีพ “หมอต้นไม”้ อาจเป็นค าท่ีเพ่ิงเร่ิมคุ้นหูคนไทยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่แท้จริงแล้ว อาชีพนี้มีมานานแล้ว
และในหลายประเทศให้ความส าคัญมาก โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่น เพราะหน้าท่ีหลักของหมอต้นไม ้คือ การดูแลรักษาต้นไม้
เก่าแก่ให้อยู่คู่กับชุมชนเพ่ือท าหน้าท่ีบอกเล่าประวัติศาสตร์ของชมุชนให้คนรุ่นต่อไปได้รับรู้ ส าหรับบ้านเราเพ่ิงเร่ิมได้ยินค านี้
ในช่วงสิบปีที่ผ่านมาโดยมีศาสตร์จารย์กิตติคุณ เดชา บุญค ้าเป็นหมอต้นไม้รุ่นบุกเบิก และต่อมาอาจารย์บรรจง สมบูรณ์ชัย 
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้น าแนวคิดหมอต้นไม้มาเผยแพร่จนเป็น
ที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้น 

ท าให้ปัจจุบันหลายพ้ืนที่เร่ิมหันมาใส่ใจต้นไม้โบราณ และเห็นความส าคัญของการรักษาต้นไม้ใหญ่เพ่ือให้คนช่วยดูแลต้นไม้
และต้นไม้ดูแลคนต่อลมหายใจให้กันและกันต่อไป 



 

ต้นไมดู้แลคน คนดูแลต้นไม ้

แนวคิดเกี่ยวกับหมอต้นไม้ คือ การดูแลต้นไม้เก่ามากกว่าการเน้นปลูกต้นไม้ใหม่ เพราะต้นไม้ที่มีอายมุากๆ จะมีเรื่องราว
ประวัติศาสตร์ของแต่ละชุมชนหรอืพ้ืนท่ีแฝงอยู่ ถ้าเราเน้นเพิ่มต้นไม้รุ่นใหม่ แตไ่ม่ดูแลรุ่นเก่าก็เป็นเรือ่งน่าเสียดายมากท่ีสดุ 
อาจารย์บรรจงอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับหมอต้นไม้ให้ฟัง พร้อมกับเล่าจุดเริม่ต้นของการเป็นหมอต้นไม้จติอาสาเมื่อสิบปีก่อนว่า 

“ผมเริม่สนใจเรียนรู้การดูแลต้นไมอ้ย่างจริงจัง หลังจากได้เข้าร่วมเวริ์คชอปกับ ดร. ฮามาโน ชิคายาสึ ชาวญี่ปุ่นเมื่อประมาณสิบปีท่ี
ผ่านมา ตอนน้ันท่านมาท าเวิร์คชอปท่ีเชียงใหม่หนึ่งเดือน ไดเ้รียนรู้ธกีารดูแลต้นไม้ของชาวญี่ปุ่นท่ีละเอียดอ่อนมาก เมื่อก่อนเราแค่
ดูภายนอกว่า กิ่งหักก็เข้าไปตัด แต่อาจารยฮ์ามาโนใช้สิ่ว เสยีม มดี หรือแปรงเข้าไปปัด รวมถึงการตรวจสภาพท่ีอยู่ใต้ดินเพื่อ
วิเคราะหส์าเหตุที่ท าให้ต้นไม้ป่วยท าให้ผมเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมเมืองที่มีผลต่อสุขภาพต้นไม้มากข้ึน” 

หลังจากนั้นเป็นต้นมามมุมองต่อตน้ไม้ของอาจารย์บรรจงก็เริ่มเปลี่ยนไปจากเดิม โดยเฉพาะในแง่ความละเอียดอ่อนและใส่ใจ
รายละเอียดของต้นไม้ที่มิใช่แค่เพยีงสิ่งท่ีมองเห็นจากภายนอก 

ความรู้เรื่องแรกที่ถูกสอน คือ การมองรูปร่างของต้นไมเ้หมือนเรามองคนผอม สูง อ้วน เตี้ย สมมตมิองต้นฉ าฉาหรือจามจุรีที่
สมบูรณ์จริงๆ คือ รูปพัดที่เรากางออกมาเป็นโค้งครึ่งวงกลมสวยมาก ถ้าเราเจอต้นไหนท่ีไม่ใช่ทรงนี้แสดงว่ามีความผิดปกติเกดิขึ้น 
และต้นไม้ในป่าธรรมชาติกับอยู่ในเมืองก็มีรูปรา่งไม่เหมือนกันขึ้นอยูก่ับเรื่องสภาพแวดล้อม 



อาจารย์บรรจงสรุปวิธีการท างานของหมอต้นไม้ให้ฟังว่า โจทย์ในการเริม่ต้นท างานมสีามเรื่องด้วยกัน คือ หนึ่ง เรื่องความปลอดภัย
ต่อผู้คน เพราะถ้าต้นไม้ใหญล่้มทบัคนหรือทรัพยส์ินจะเป็นเรื่องใหญ่ ดังนั้นจึงต้องดูว่าต้นไม้อยู่ตรงไหนถึงปลอดภัย สอง เรื่อง
สุขภาพของต้นไม้กับสุขภาพของคน ถ้าต้นไมสุ้ขภาพดี สุขภาพคนก็ดีตามไปด้วย ต้องปลูกต้นไม้ยังไงเพื่อให้ร่มเงากับคนได้
เยอะๆ สาม เรื่องความงามหรือสนุทรียภาพของพื้นที่ 

“ต้นไม้อยู่กับคนหรือคนอยู่กับต้นไม้ได้อย่างไรเป็นโจทย์ท่ียาก สิบปทีี่ผ่านมามมุมองต่อเรื่องนี้ของผมเปลี่ยนไปจากเดมิ มองต้นไม้
เป็นต้นๆ ว่าชนิดนี้อยู่ยังไง ผมลืมมองบริบทอีกด้านหนึ่งคือคนและสังคม เพราะผมถูกสอนในสายดีไซน์ ซึ่งนักดีไซน์จะแตะเรื่องคน
ไม่เยอะเท่ากับสายสังคม เรามองเห็นคนเป็นลูกค้า ไม่ใช่ชุมชนหรือสงัคมใหญ่ 

ตอนหลังผมมองเรื่อง ‘คนกับต้นไม้’ ว่าเป็นสิ่งท่ีต้องพึ่งพากัน ถ้าเราไมไ่ปรบกวนต้นไม้ เขาอยูไ่ดไ้มรู่ก้ี่ร้อยปี แต่พอคนไปยุ่งกับเขา 
หรือย้ายเขามาจากแหล่งก าเนิดเดมิเพื่อมาอยู่กับคนจะเป็นปัญหาทนัที 
 
ภารกิจหมอต้นไม ้

 

ทุกวันน้ี ความเป็นเมืองหรือภาคธรุกิจที่ต้องก่อสร้างอาคารใหญ่ โรงแรม หรือรสีอรต์ท าให้เกิดความจ าเป็นต้องเคลื่อนย้ายต้นไม้
ใหญ่ไปอยู่อีกทีหนึ่งซึ่งท าให้ต้นไมม้ีโอกาสป่วยเป็นโรคง่ายมากขึ้น และบางต้นอาจเสียชีวิตหากไม่ไดร้บัการดูแลอย่างเข้าใจ 



จริงๆ นักออกแบบท่ีดี ถ้าในพ้ืนท่ีมีต้นไม้เก่าแก่ ควรเสนอทางเลือกให้เจ้าของโครงการเกบ็ต้นไม้ไว้แลว้เอาต้นไม้ใหญ่มาเป็นจุดขาย
ของโครงการแทน โดยใช้การออกแบบท่ีสอดคล้องกับลักษณะของตน้ไม้ แต่มีนักธุรกิจไม่กี่รายที่อยากท า เพราะต้องมีค่าใช้จ่ายด้าน
โครงสร้างเพิ่มขึ้นมา ซึ่งถ้าท าได้มนัจะดีมาก ไม้จะเติบโตอยู่กับอาคาร แต่พอท าไมไ่ด้ ต้นไม้ก็จะถูกย้าย เพราะดีกว่าการถูกโค่นท้ิง 
เนื่องจากการเคลื่อนย้ายจ าเป็นต้องตัดรากต้นไม้ออกไปประมาณ 9 ใน 10 ส่วน รวมทั้งตัดกิ่งก้านใบดา้นบนให้เหลือขนาดที่
สามารถขนย้ายได้ ยิ่งต้นไม้ใหญม่ากเท่าไหร่ รากก็จะแผ่กว้างไปมากเท่านั้น 

“การตัดรากท้ิงไป 9 ใน 10 ส่วน เหลือไวส้่วนเดียว ส่งผลกระทบต่อต้นไม้แน่นอน 
เพราะมันจะมีแผลตรงรากท่ีเค้าตดัมา แผลก็เน่า ซึมเข้าไป กลายเปน็เช้ือรา  การย้ายต้นไม้ใหญ่จะรอดหรือไม่ขึ้นอยู่กับวิธีการปลูก
ใหม่และดูแลเอาใจใส่ บางคนกลัวต้องรดน ้าบ่อย เลยขุดดินลงไปลึกๆ ให้น ้าขังเยอะๆ ผลปรากฏว่ารากเน่าตาย” 

เวลาเจอต้นไมป้่วยมากๆ แล้วเราไปช่วยเหลือไม่ทัน ผมจะเสียใจมาก บางทีผมโทษตัวเองด้วยซ ้าไป ยกตัวอย่างเช่น มีรายหนึ่งอยู่
จังหวัดอ่างทอง เป็นบ้านโบราณอยู่ริมน ้า มตี้นสะตือเป็นพืชโบราณใหญ่มากข้ึนอยู่รมิน ้า ขนาดสองสามคนโอบ ก่ิงโดนลมฉีกเป็น
แผล แตผ่มไม่มคีิวว่างสักที หลังจากผ่านไปสองสัปดาห์มีพายเุข้า พอถูกลมโกรกแรง จากที่เป็นแผลอยู่แล้ว ต้นไม้ลม้หักหมดเลย 
ผมรูส้ึกเสียใจมาก บอกตัวเองว่า ถ้าเราแบ่งเวลาไปช่วยได้ก็จะดีมากเลยนะ รู้สึกเสียดายเพราะเป็นตน้ไม้ที่เคยอ่านเจอในบันทึก
ประวัติศาสตร์ตั้งแตส่มัยพระเจา้ตากสินตีเมืองจันทบุรี จะพบเฉพาะแถวแม่น ้าภาคกลาง 
หลังจากบทเรยีนครั้งนั้น อาจารยบ์รรจงจึงเริม่คิดเรื่องการสร้างเครอืข่ายหมอต้นไม้ในพ้ืนท่ีต่างๆ เพิ่มขึ้น จนถึงปัจจุบันเริ่มมีทมี
หมอต้นไม้เกิดขึ้นหลายทีม เวลาเจอปัญหาเร่งด่วน อาจารยจ์ะท าหน้าท่ีประเมินการรักษาและส่งทีมไปช่วยเหลือให้เร็วท่ีสุดเพื่อ
รักษาต้นไม้เก่าแก่ให้มลีมหายใจตอ่ไป 



 

สิ่งที่ท าให้หมอต้นไม้ท่านน้ีรูส้ึกเศร้าใจมากท่ีสดุ คือ การได้เห็นต้นไม้ป่วยหนักและไมส่ามารถต่อลมหายใจให้ต้นไม้เหล่านั้นได้ 
เหมือนกับหมอรักษาคนท่ีต้องตัดสินใจถอดสายออกซิเจนให้คนป่วยขั้นวิกฤติได้จากโลกนีไ้ปอย่างสงบ 

ต้นไมส้่วนใหญ่ที่ได้รับการตดิต่อให้ไปรักษามักจะอาการย ่าแย่แล้ว ถ้าเปรียบเป็นคนป่วยมะเร็งก็อาการโคมา่ มีอยู่รายหนึ่งส่งตั๋ว
เครื่องบินไปภูเก็ตมาให้เลยทั้งที่ไมรู่้จักกันมาก่อน แต่เจ้าของคิดว่า ตน้ไม้ของเขาคงต้องถึงเวลาหาหมอคนนี้แล้วเลยติดต่อมา พอ
ผมไปถึง เห็นแล้วเสียดายมาก เขาท าโรงแรมสี่ดาวหา้ดาวอยู่รมิทะเลหาดภูเกต็ หาดพวกนี้มักจะมไีม้โบราณทั้งต้นสนหรือมะม่วงป่า



ขึ้นริมชายหาด ตอนลงมือก่อสร้าง เขาลืมนึกไปว่า ต้นไม้พวกนี้ข้ึนบนทราย บริเวณที่เป็นดินน้อยมาก เวลารถก่อสร้างวิ่งไปบดทับ
จึงเหยียบราก อัดลงไปเรื่อยๆ ต้นไม้จึงหายใจไม่ออก ใบร่วงลงเรื่อยๆ 
“ถ้าเจ้าของธุรกิจท าแนว ‘ระยะปอ้งกัน’ ถอยออกไปสักสามเมตร หรือวางโครงสร้างทับ ปูแผ่นเหล็ก จะไดไ้ม่กดถูกราก หรือเกรด
เปิดพื้นที่ให้เอาดินไปถมตรงราก ต้นไมโ้บราณเหล่านี้ก็จะรอด สรุปว่าต้นใหญ่ตายเกือบหมดเลย ต้นทีเ่หลือยังพอแนะน าทันอยู่บ้าง 
แต่ถ้าไปถึงช้ากว่าน้ี ต้นท่ีเหลือก็นา่จะตายเหมือนกัน ถ้าเขามีความรูค้วามระมัดระมดัระวังตั้งแตต่อนเริ่มโครงการ ต้นไม้ทุกต้นคง
จะรอดตาย” 

แม้ว่าหมอต้นไม้มักต้องเจอเคส “ผู้ป่วยอาการโคม่า” อยู่บ่อยๆ แต่ในจิตวิญญาณความเป็นหมอแล้วยอ่มต้องหาทางช่วยเหลือ 
“ผู้ป่วย” ให้มีลมหายใจต่อไปจนกว่าจะหมดหนทางเยียวยา 

ถ้าเราไปได้ทันก็เหมือนกับเป็นการต่ออายุให้เขาไปอีก เราไมไ่ดไ้ปเพื่อท าให้ต้นไม้หายเป็นปกติ แตเ่ราไปเพื่อหยดุไม่ให้อาการป่วย
ลุกลาม เหมือนหยดุการกระจายตวัของมะเร็ง เพราะส่วนท่ีเสียไปเอาคืนยากมาก เราต้องรักษาส่วนท่ีเหลือไว้ เหมือนต้องตัด
เนื้อร้ายทิ้งไป ธรรมชาติของต้นไมจ้ะไมย่อมตายง่ายๆ อยู่แล้ว แต่จะท ายังไงไม่ใหม้ันลุกลามต่อ เราตอ้งไปช่วยตรงนั้น บางครั้งต้อง
ตัดตรงนี้ออกจะได้ปดิแผล ต้นไม้กอ็ยู่รอดต่อไปได้ เพราะต้นไม้อึดกวา่คนเยอะ ต้นไม้บางต้น ถ้ามันจะล้มไปทางขวา รากทางซ้าย
มักจะเป็นตัวดึงไวไ้ม่ให้ยอมล้มง่ายๆ หรือไม่บางทีพอล้มลงไปแล้ว เราจะเห็นความพยายามดิ้นรนที่จะอยู่รอด ด้วยการแตกปลาย
ด้านที่โดนแดด เติบโตทางฝั่งนี้แทน 

อาจารย์เล่าถึงความประทับใจการดูแลต้นไม้ของอาจารย์ฮามาโนเมือ่ครั้งติดตามไปดูอาจารย์ท างานท่ีประเทศญี่ปุ่นว่า หมอต้นไม้
ญี่ปุ่นมีความพยายามในการหาทางช่วยชีวิตต้นไม้เก่าแก่อายสุองพันปีให้มีลมหายใจต่อไปอย่างน่าอัศจรรย์และภาคภูมิใจ 

“ตอนนั้นอาจารย์ดูแลต้นแปะ๊ก๊วยโบราณในศาลเจ้า ซึ่งเป็นไม้ขนาดมหึมาถูกพายุโค่นเหลือแค่ตอกับราก ท่านใช้วิธีรักษาโดยการ
สร้างโครงขึ้นมาดูแลเหมือนกางมุ้งให้รากของต้นไม้ แล้วเอาดิน ปุ๋ย ประคบประหงมจนกระทั่งมีใบเล็กๆ แตกออกมาในที่สุด ตอน



ผมไปดูต้นนี้ข้ึนมาได้เมตรกว่าๆ แล้ว สามารถพูดได้ว่า นี่คือต้นไม้สองพันปีท่ียังไม่ตาย ไม่ใช่ต้นไม้ที่ปลูกนับหนึ่งวันน้ี เพราะมันยังมี
ลมหายใจเดิมอยู”่ 

มิติความรักต้นไม้ของคนญี่ปุ่นสอนให้อาจารย์บรรจงรู้ว่า การเป็นหมอต้นไมไ้ม่ใช่แค่การใช้ความรู้ในการรักษาโรคต้นไม้เท่าน้ัน แต่
ยังต้องใช้หัวใจในการเอาใจใส่ดูแลต้นไม้อย่างทะนุถนอมราวกับเป็นคนรักเลยทีเดียว นอกจากนี้ยังต้องอาศัยมุมมองทางศิลปะเข้า
มาช่วยแก้ปัญหาด้วยเช่นกัน 

หมอต้นไม้ญี่ปุ่นมองเรื่องการรักษาต้นไมเ้ป็นศิลปะ เขาจะปฏิเสธการใช้วัสดุที่ไม่ใช่ธรรมชาติในการดูแลต้นไม้ ยกตัวอย่างเช่น ถ้า
เราอยากค ้ายันต้นไม้ไม่ให้มันล้ม หมอญี่ปุ่นจะไมย่อมใช้เหล็ก ต้องใช้ไม้เท่าน้ัน เวลาหิมะมาก็เอาผ้าหม่มาห่อต้นไม้ เพราะกลัวหิมะ
จะไปกัดผิวจนป่วย หรือกิ่งไหนเอนไปไม่ถูกทิศทางก็ต้องช่วยบังคับเขาหน่อย ดึงเชือกมาแล้วปักหลัก ผมได้เห็นศลิปะกับธรรมชาติ
มันสอดคล้องไปด้วยกัน เห็นความละเอียดอ่อน คนที่มาท างานไดร้ับการขัดเกลาจิตใจด้วย เพราะอีกดา้นหนึ่งเขาก็ใช้ชีวิตกับ
เทคโนโลยีความเป็นเมืองสดุๆ เหมือนกัน พอมาถึงการดูแลต้นไม้ เขาก็นิ่งสงบสุดๆ ได้เหมือนกัน 
  

บทเรียนจากครูต้นไม้ 

 



การอยู่ใกล้ชิดกับต้นไม้และการรักษาต้นไม้ที่ป่วยไข้ให้มลีมหายใจเพิม่ออกซิเจนให้โลกใบนี้ต่อไป นอกจากจะท าให้โลกมีพื้นที่สี
เขียวเพิ่มมากขึ้นแล้ว ต้นไม้ยังเป็น “ครู” ที่มอบบทเรียนชีวิตให้กับหมอต้นไม้ท่านน้ีด้วยเช่นกัน 

“ผมพูดมาตลอดว่า ต้นไม้คือครูของชีวิตผม ครั้งแรกท่ีผมมาเรียนปริญญาตรี อาจารย์ใหส้เก็ตรูปต้นไม้ ต้องถ่ายทอดจินตนาการ
ออกมาเป็นภาพ ผมก็มองต้นไม้แบบศิลปะ พอเอาศิลปะกับต้นไมม้าอยู่ด้วยกัน ความคดิตรงนี้มันละเอียดขึ้น มองอะไรต้อง
วิเคราะห์ ต้องลึกลงไป เราพยายามจะบอกคนท่ีมองต้นไม้ว่านี่คือชีวิต ต้นไมม้ีเรื่องฤดูกาล ต้นไม้บางอย่างคุณต้องตั้งใจรอคอยมัน
นะ ไปบังคับไม่ได้ ปหีนึ่งคุณจะไดดู้ดอกของเขาแค่อาทิตย์เดียวเท่านั้น คุณต้องใช้เวลา เสียสละ ต้องพยายาม ต้องกลายเป็นคน
ละเอียดมากข้ึนเนื่องจากมันเป็นสิง่มีชีวิต ทอดทิ้งไม่ได้” 

นอกจากน้ี ‘ครูต้นไม’้ ยังเป็นตัวอย่างบทเรียนความอดทนและการดิน้รนต่อสู้ท่ามกลางวิกฤตเพื่อต่อลมหายใจให้อยู่บนโลกใบนี้
ตอ่ไป แม้ว่าจะแทบมองไมเ่ห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เลยกต็าม 

ถ้าเรามองต้นไม้เป็นคน เราจะไดบ้ทเรียนจากต้นไมเ้ยอะเลย เราจะเห็นมิตติ่างๆ ท่ีเขาเป็นครูสอนเรา แม้แต่ต้นไม้เล็กๆ ตั้งแตเ่มล็ด
การงอก มันมีวัฎจักร ถ้าเทียบต้นไม้กับคน บทเรียนส าคัญทีผ่มเรียนรู้ คือ หนึ่ง เขาไม่ยอมตายง่ายๆ สอง เขารู้จักการปรับตัวเอง 
คนเราถ้ายอมหักไมย่อมงอแสดงวา่คุณไม่ปรับตัวเอง คุณก็จะเป็นไมแ้ข็งๆ แต่ถ้าคุณเป็นเหมือนต้นไผ่ ต้นอ้อ แม้จะสูงใหญเ่สียดฟ้า 
แต่ยากมากท่ีไผ่จะหักลงดิน เพราะมันเอนลูไ่ปตามลม 
ทุกวันน้ี อาจารย์บรรจงไมไ่ด้ท าหน้าท่ีเป็นเพียงหมอต้นไม้ให้ค าปรึกษาเยียวยาต้นไมเ้ท่านั้น แต่ยังท างานเชิงรุกเพื่อปรับเปลี่ยน
ทัศนคติให้ระดับผู้บริหารบ้านเมืองหันมาให้ความสนใจการดูแลต้นไม้ใหญ่เก่าแก่เพื่อเป็นมรดกสีเขยีวและมรดกวัฒนธรรมให้คนรุ่น
ต่อไปด้วยเช่นกัน 

“บางคนอาจมองว่า ต้นไม้ปลูกง่าย ถ้ามันป่วยก็ปล่อยมันตายไป แลว้ปลูกต้นใหม่ แตเ่ขาลมืไปว่า สิ่งที่เขาเริ่มปลูกวันนี้ส าหรับ
ลูกหลาน มันคือต้นไม้ประวัติศาสตร์ ต้นไม้บ้านเรา บางต้นสามร้อยปี ห้าร้อยปี ต่างประเทศมองว่าเปน็มรดกเลยด้วยซ ้าไป 
อย่างเช่นสิงคโปร์มสีวนพฤกษศาสตร์ต้นไม้เก่าแก่ที่กลายเป็นมรดกโลกไปแล้ว เป็นต้น 

สิ่งที่ผมท าได้ดีทีสุ่ดคือการใหค้วามรู้คน เพราะผมเป็นอาจารย์ ต้องพยายามเปลี่ยนทัศนคติของคน ตอนนี้ผมเริม่มองระดับที่จะ
เปลี่ยนทัศนคติหน่วยงาน โดยการให้ความรู้ ตั้งชมรมหมอต้นไม้อาสาในโรงเรียน ทุกคนมเีป้าหมายท าไปในช่องทางของตนเอง 
ประชารัฐเริ่มเกดิ มีเอกชน นักวิชาการ ท้องถิ่นเข้ามาร่วมมือกัน สิ่งท่ีผมภูมิใจ คือ ผมสามารถท างานกับรุ่นลูกได้ เพราะในอนาคต
อีกยี่สิบหรือสามสิบปีเด็กรุ่นนี้ก็ยังไปต่อได้อีกไกล 
ตลอดสิบปีที่ผ่านมา อาจารย์บรรจงได้ผลักดันแนวคิดหมอต้นไม้จนปัจจุบันมีเครือข่ายหมอตน้ไม้กว้างขึ้นเร่ือยๆ และท าให้
ผู้คนเร่ิมมองเห็นเชื่อมโยงเข้ากับปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เพราะเร่ืองหมอต้นไม้เชื่อมโยงกับสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 
วัฒนธรรม สังคม ชุมชนไหนมีตน้ไม้เก่าแก่โบราณหลายร้อยปี ยิ่งเป็นชุมชนที่มปีระวัติศาสตร์มายาวนาน การดูแลรักษาต้นไม้
จึงไม่ใช่เพียงการต่อลมหายใจให้ต้นไม้ แต่ยังต่อลมหายใจให้ชุมชนท้องถิ่นได้สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของตนสู่คนรุ่นต่อไป
ด้วยเช่นกัน 



 

ขอบคณุภาพถ่ายจากเพจหมอต้นไม้ 
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